

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 07/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 07/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chính quyền các cấp và các ngành về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

2. Xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; nhiệm vụ cụ thể của Chương trình, Kế hoạch phải gắn liền với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương; đồng thời tạo thế chủ động trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chú trọng giữ vững ổn định xã hội, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết dân tộc; cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mỗi người Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa khoan dung...; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai, xóa bỏ mặc cảm, định kiến; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc, xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam; đều được khuyến khích tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch đối với người Việt Nam ở nước ngoài; cần quan tâm, sớm có giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng trên tinh thần cởi mở, chân thành, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Kiên trì vận động, thuyết phục những người còn định kiến, mặc cảm.

3. Người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Khuyến khích, tuyên truyền, vận động kiều bào tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; tôn trọng pháp luật và hội nhập vào xã hội nước sở tại, nơi bà con sinh sống; chăm lo xây dựng cuộc sống, nêu cao tinh thần tự trọng và lòng tự hào dân tộc, giữ gìn phát huy tiếng Việt, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình, dòng tộc và quê hương, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước sở tại, địa phương nơi bà con sinh sống với Tổ quốc, tùy vào khả năng và điều kiện của mỗi người góp phần xây dựng quê hương đất nước; đồng thời chủ động đấu tranh với các biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc.

4. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện cải cách hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về làm ăn, sinh sống. Thường xuyên tổ chức và tạo điều kiện cho kiều bào tham gia vào các diễn đàn, sự kiện kinh tế, chính trị - xã hội lớn của tỉnh.

5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình, thành tựu đất nước, của tỉnh và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Thông qua người Việt Nam ở nước ngoài, các diễn đàn quốc tế đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế.

6. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ; mở rộng vận động, tiếp xúc những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng; đồng thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng và Nhà nước ta. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng đối với người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh và kết hôn có yếu tố nước ngoài và các hoạt động có yếu tố nước ngoài khác trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam; làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh những biện pháp xử lý các vấn đề nhạy cảm có liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

2. **Sở Tư pháp:** Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi hoặc bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài như: Thủ tục xin cấp lại quốc tịch, sở hữu nhà ở tại Việt Nam, thừa kế, hôn nhân gia đình... nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để bà con kiều bào về làm ăn, sinh sống. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

3. **Sở Thông tin và Truyền thông:** Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo, đài và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng đến kiều bào Cà Mau đang sinh sống, định cư ở nước ngoài nhằm thu hút đầu tư và đóng góp của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cho tỉnh nhà. Chủ trì cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài nắm và hiểu rõ về tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Thông qua người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế; phối hợp với Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ kịp thời cập nhật thông tin chính xác các vụ việc có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con kiều bào, sinh viên du học, người lao động của tỉnh ở nước ngoài...

4. **Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:** Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, tham mưu việc triển khai chương trình dạy tiếng Việt qua mạng phù hợp với điều kiện tình hình thực tế địa phương; nắm, quản lý số lượng công dân Việt Nam lao động, học tập ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về địa phương tuyển dụng lao động hoặc tham gia công tác đào tạo, giảng dạy...

5. **Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:** Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan có chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham mưu, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp trong công cuộc vận động, xây dựng quê hương, đất nước và công tác cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

6. **Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt các chính sách thu hút, mời gọi hợp tác, đầu tư đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện thông thoáng cho kiều bào về làm ăn, sinh sống trên quê hương, đất nước; khuyến khích, vận động bà con kiều bào tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội.

7. **Công an tỉnh:** Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài khi về địa phương cư trú theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tham gia rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, làm cho người Việt Nam ở nước ngoài an tâm khi về địa phương cư trú; triển khai đồng bộ

các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài để vi phạm pháp luật; vận động người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh và các đơn vị có liên quan chủ động, thường xuyên liên hệ với bà con kiều bào của tỉnh tổ chức họp mặt hàng năm để gặp gỡ, chia sẻ, động viên, giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo, du lịch về cội nguồn... Chủ động mở rộng tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kể cả những bà con còn giữ thái độ định kiến, mặc cảm. Mở rộng công tác vận động, đặc biệt là thế hệ trẻ, tri thức, tiếp xúc những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách về tôn giáo, dân tộc, đất đai, lao động, an sinh xã hội...; phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ).

2. Sở Ngoại vụ tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau./

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT Trần Hồng Quân;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- CVP UBND tỉnh;
- NV (N);
- Lưu: VT. Tr 42/11.



Trần Hồng Quân